

ผวาสมมติที่ชดเชยชานา

● นายกฯสั่งสแกนละเอียดยับทำเบิกจ่ายอีก

คลังแจงเหตุจ่ายเงินชานาสะดุดต่อ ที่แท่นายกฯผวาพวกสวมรอยสั่งคลัง สแกนคนรับละเอียดยับ ขณะเงินสิ้นเชื่อ โครงการเร่งด่วนกระตุ้นราว 15,000 ล้านบาท สลอบเหมือดเงินตักถึงมือสถาบันเกษตรกรเพียง 625 ล้านบาท ทำให้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่เข้าเป้า ด้าน กกร.แนะรัฐจะชดเชยเกษตรกร ที่อยากเปลี่ยนอาชีพจากทำนาเป็นชาวสวนอ้อย

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ชานาไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ หรือ 15,000 บาทว่า มีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องการสวมสิทธิ์ และการทุจริตในกระบวนการจ่ายเงิน จึงได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทะเบียน ชานาให้มากขึ้น โดยให้ลงรายละเอียดทั้งในระดับตำบลและอำเภอ ทำให้กระบวนการทำงาน มีความซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าในช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ราว 75% จากวงเงินทั้งหมด 40,000 ล้านบาท และจะทยอยจ่ายให้ครบภายในกลางเดือน ธ.ค.57 จากปัจจุบันดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว 10% หรือ 3,100 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 30% ของวงเงิน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร. ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เข้าพบนายปดิพัทธ์ พิงบุญ ฌ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางโรดแมป และขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตรเพื่อสร้างสมดุลให้การ

บริโภค การผลิตและการค้า โดยแบ่งเป็นพืชหลักๆ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

ทั้งนี้ โรดแมปที่คิดว่าดำเนินการได้ และอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยมีกำลังการผลิตรองรับได้คือ การเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นปลูกอ้อยในปี 58 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยต้องการให้ภาคเกษตรปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานประมาณ 800,000 ไร่ แต่กระทรวงเกษตรฯสามารถดำเนินการได้เพียง 500,000 ไร่ เบื้องต้นได้เสนอแนวคิดที่ชานาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวสมัครใจเปลี่ยนไปปลูกอ้อยควรจะได้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอาชีพจากชานาเป็นชาวสวนประมาณ 6,000 บาท/ไร่ "การเปลี่ยนอาชีพในช่วงนี้ถือว่าดีต่อทั้งชานา และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เพราะช่วงนี้อ้อยมีราคาสูงไทยผลิตไม่เพียงพอที่จะส่งออก หากได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงเกษตรฯ ถือว่าอนาคตสินค้าอ้อยไทยจะมีเพียงพอสำหรับการส่งออกให้กับประเทศคู่ค้า"

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชานาไทย กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ส่งออกไม่ยอมรับซื้อข้าวสารหอมมะลิจากโรงสีในราคาตันละ 29,000 บาท เพื่อให้โรงสีสามารถซื้อข้าวเปลือกจากชานาได้ตันละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง จะกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ชานาจะขายได้

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาดูแล และทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อป้องกันผลกระทบกับชานา

ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 12,000-13,000 บาท เพราะมีความขึ้นสูงจากฝนตก ส่วนกรณีที่ยังมีข่าวว่าภาครัฐได้แต่งตั้งให้ผู้ส่งออกเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แต่ไม่มีตัวแทนจากโรงสีและชานานั้นหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่าเลือกปฏิบัติ แสดงว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ส่งออกมากกว่าโรงสีและชานา

ขณะที่นายปดิพัทธ์ พิงบุญ ฌ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบว่า ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมาตรการพัฒนายางพาราทั้งระบบในโครงการเร่งด่วนปี 2557 วงเงิน 5,938 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติไว้เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาว่าเม็ดเงินในโครงการยังออกมาถึงมือเกษตรกรและผู้ประกอบการน้อยเกินไป โดยมีการเบิกเงินจริงรวมเพียง 625 ล้านบาทเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกรอบเงินกู้ที่อนุมัติไว้ให้สถาบันเกษตรกร 15,000 ล้านบาท.